

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

กุศลสองชั้น

หลวงตาบ้วนน้ำใจจะหลุดจะขาดออกจากขั้วต้นนะ เพราะเป็นห่วงพี่น้องชาวไทยเราทั้งประเทศ กลัวจะไม่สมหน้าสมตา ไม่สมเกียรติแห่งชาติไทยของเรา ซึ่งเป็นชาติที่สร้างมาด้วยพุทธศาสนามานาน เวลานี้เอนเอียงมากทีเดียว สิ่งที่จะทำให้เอนเอียงคืออะไรก็เคยอธิบายให้ฟังแล้ว เวลานี้ต่างคนจะต้องได้ปรับปรุงขึ้นทุกคน ๆ ทั่วประเทศไทยของเรา ที่หลวงตาเป็นห่วงมาก ห่วงพี่น้องชาวไทยนะ หลวงตาไม่ได้ห่วงตัวเอง บอกตรง ๆ บอกเราไม่มีอะไรห่วงอะไรหวงแล้ว เราพอทุกอย่างแล้ว ที่มีอยู่เวลานี้คือใจที่เมตตาครอบโลกธาตุ ย่นเข้ามาสู่เมืองไทยของเรา คิดอ่านแง่ใดกิริยาใดที่แสดงออกเพื่อชาติไทย ๆ ทั้งนี้ ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นใจนะ

ถ้าศาสนาเอาเมืองไทยเราขึ้นไม่ได้จากหล่มลึกแล้ว จะไม่มีสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้ จะมายกเมืองไทยเราให้ขึ้นจากหล่มลึกได้ มีพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาชั้นเอก ที่เราเทิดทูนมาแต่ปู่ย่าตายายเท่านั้น จะยกชาติไทยของเราขึ้นได้ ขอให้พี่น้องทั้งหลายจงนำธรรมนี้เข้าไปกราบไหว้บูชาเป็นขวัญใจแล้วยึดเป็นหลักปฏิบัติ ให้ต่างคนต่างดีต่างดีนชวนชวยเพื่อสมบัติเงินทองข้าวของแก่ชาติไทยของเรา พร้อมกับการปฏิบัติตัว

การปฏิบัติตัวนี้สำคัญมาก สมบัติต่าง ๆ มาเป็นอันดับสอง อันดับหนึ่งคือการปฏิบัติตัวของเรามีหลักมีเกณฑ์ ตั้งหน้าตั้งตาละความชั่ว บำเพ็ญความดีจริง ๆ เช่นอย่างเราส่งเสริมชาติไทยนี้ ชวนชวยอันใดที่จะเป็นประโยชน์แก่ชาติไทยของเรา ให้ต่างคนต่างชวนชวย สิ่งใดที่จะเป็นภัยต่อชาติไทยของเรา ให้ต่างคนต่างกำจัดปิดมันออกทันที ๆ นี้ออกจากทางด้านจิตใจ ความระวังรักษา แล้วการบำรุงก็ออกจากใจ กิริยาท่าทางทุกอย่าง ดีชั่ว ออกจากใจทั้งนั้นไม่ได้ออกจากไหน นี้เอาศาสนามาสอนชโลมหัวใจพี่น้องชาวไทยเรา ซึ่งยุบยอบไปเพราะอำนาจแห่งความลุ่มจมมันเหยียบย่ำทำลาย จึงต้องเอาศาสนาเป็นน้ำดับไฟชะล้างลงไป ที่ไหนบกพร่องหนุนกันขึ้นมา

งานของเราเริ่มแล้วนะ วันพรุ่งนี้จะเป็นวันอันยิ่งใหญ่มากที่สุดทีเดียว ทั่วประเทศไทยกระเทือนอยู่ในจุดศูนย์กลางคือวัดป่าบ้านตาด ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งประเทศไทยจะกระเทือนขึ้นที่นี้ จากน้ำใจแห่งความรักชาติของพี่น้องชาวไทยทั่วหน้ากันด้วย จากความเสียสละเพื่อหนุนชาติไทยของเราที่เอนเอียงอยู่เวลานี้ ให้ฟื้นตัวขึ้นมาด้วย และเพื่อความแน่นหนามั่นคงอันใหญ่หลวงแห่งชาติไทยของเรา จากการบริจาคสมบัติประเภทต่าง ๆ เช่น ทองคำ ดอลลาร์ เงินสด เงินสกุลต่าง ๆ ล้วนแล้วที่จะเป็นสมบัติ

หนุชชาติไทยของเราทั้งนั้น จากน้ำใจของพี่น้องทั้งหลายที่รักชาติ และเสียสละพร้อมเพรียงกัน ให้จำคำนี้เอาไว้นะ

หลวงตาไม่มีอะไรแหละ เงินทองข้าวของก็ไม่เคยมีมาตั้งเดิม ตั้งแต่มาตั้งวัดป่าบ้านตาดนี้แหละ เริ่มมีคนมาเกี่ยวข้อง จตุปัจจัยไทยทานเริ่มไหลเข้ามา ๆ ทางเข้ากับทางออกเปิดตลอด ไหลเข้ากับไหลออกไหลไปด้วยกัน คือไหลเข้าแล้วก็ไหลออก บางทีไหลออก ประตูเปิดออกกว้างกว่าประตูเปิดเข้า คือได้มาไม่พอ ต้องติดหนี้เขา นี่เรียกว่าประตูเปิดกว้างมันออกมาก ติดหนี้เขาเรื่อย ๆ นะหลวงตา อย่าเข้าใจว่าหลวงตานี้จะเป็นเศรษฐีกุฎุมพี ดังที่ประชาชนทั้งหลายยกยอสรรเสริญว่าหลวงตาบ้วมีคนเคารพนับถือมาก ถ้าจะว่าที่มหาเศรษฐีก็ไม่มีใครขัดแย้งได้เลย เพราะสมเหตุสมผล นี่เป็นความคาดหมายของประชาชนทั้งหลายที่ติดต่อหลวงตาบ้ว

แต่ความจริงแล้วหลวงตาบ้วนี่จนถึงที่สุด ไม่มีใครจนยิ่งกว่าหลวงตาบ้ว เพราะที่ขึ้นมาเท่าไร อำนาจแห่งความเมตตาที่กวาดออกหมดเลย นี่อำนาจแห่งความเมตตา หมดแล้วยังจะให้ ยังอยากให้ สุดท้ายพอติดหนี้เขา เอ้า ติดหนี้เอามาช่วย นั่นเห็นไหม นี่เราจนอย่างนี้ แต่น้ำใจของเราและธรรมนี้เราบอกตรง ๆ บอกอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยกับที่ เราจนสมบัติเงินทองข้าวของ แต่เราไม่ได้จนน้ำใจคือความเมตตาและธรรมในหัวใจ เราเต็มเปี่ยมทุกอย่างแล้วสมบูรณ์แบบ เปิดให้พี่น้องทั้งหลายฟังด้วยความเมตตา อย่าฟังให้กิเลสมาแย่งเอาไปกิน ขยี้ขย่ำอยู่ในถังขยะนะ พุดอะไรถ้าเป็นอรรถเป็นธรรม กิเลสจะไม่ยอมฟังเสียง ให้จำให้ดีคำนี้นะ เราหาของดี นี่เราเปิดเต็มเหนี่ยวเลย ธรรมออกเต็มเหนี่ยว

กิเลสออกเต็มเหนี่ยวประเทศไทยจะจม เพราะกิเลสออกเต็มเหนี่ยว นี่ธรรมออกเต็มเหนี่ยวเพื่อกู้ชาติไทยของเราขึ้นมา ให้พี่น้องทั้งหลายได้ยินได้ฟังว่า เราเปิดทุกอย่าง ธรรมในหัวใจเราไม่มีอึดมีอันว่างั้นเลย ครอบโลกธาตุ หัวใจดวงนี้เราไม่เคยมี ตั้งแต่เราเกิดมา จนกระทั่งยกโคตรยกแซ่หลวงตาบ้วมาที่เดียวเราเคยพุด เวลาธรรมประเภทนี้ได้ผางขึ้นที่ภายในใจ ขณะที่กิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจ เพราะอำนาจแห่งความเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดต่อสู้กันบนเวที กิเลสได้ขาดสะบั้นลงไป ดังที่บอกแล้ว สถานที่เวล่ำเวลา พี่น้องทั้งหลายทราบมาหลายครั้งแล้ว

นั่นละความอัศจรรย์ได้กระเทือนโลกธาตุขึ้นมา ถึงขนาดตัวเองยังอัศจรรย์ตัวเองฟังซินะ โถ ๆ ขึ้นเลยอุทาน ตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่หลวงตาบ้วเกิดมานี้ก็ก๊วกก็ก๊ลป์มีโคตรมีแซ่ตลอดมา ไม่เคยรู้เคยเห็นธรรมประเภทนี้ หลวงตาบ้วเด็ดลอดออกมาอย่างไรจึงมารู้ธรรมประเภทนี้ นี่ขึ้นเป็นอุทานแห่งธรรมอัศจรรย์ของธรรมประเภทนี้ นี่ก็ได้มาเปิดให้พี่น้องทั้งหลายฟัง ธรรมที่เราแสดงมานี้ไม่มีคำว่าหลอกลวงตมตุนแม่เม็ดหิน

เมื่อดทราญ เป็นความจริงล้วน ๆ แห่งธรรมของพระพุทธเจ้า ขอให้พากันยึดไปเป็นหลักปฏิบัติต่อตนเอง ดังที่อธิบายมาแล้วนี้

เราเปิดเผยทุกอย่าง นี่จวนจะตายแล้วพี่น้องทั้งหลายจะไม่เห็นธรรมของจริงของพระพุทธเจ้าที่ประกาศมา เฉพาะองค์ปัจจุบันนี้ ๒,๕๐๐ กว่าปีแล้วนะ พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านทรงธรรมประเภทนี้ไว้ทั้งนั้น ๆ แต่ไม่สามารถที่จะนำออกมาเป็นภาพเป็นวัตถุ ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่า นี่ธรรมประเภทนั้น ๆ นั้นธรรมสุดยอดท่านไม่นำออกมาได้ จึงมีประกาศออกมาตั้งแต่ พุทธภาษาของเราเรียกว่าลมปาก กิเลส มันคัดค้านได้ง่าย มันเอาวัตถุเข้าไปตีเหล็กไปหมดเลย สู้ันนี้ไม่ได้ สู้ันนั้นไม่ได้ สู้ันความโลภไม่ได้

โลกนี้โลภยังงั้ สร้างตึกสร้างรามบ้านช่องขึ้นมามากหนึ่งให้ได้ร้อยหลังพันหลังเห็นไหมกิเลสมันเอามาอวด ที่ว่าเลิศเลอของกิเลส หาได้รู้ไม่ในสายตาของธรรมว่า นี่คือกองขยะทั้งนั้น สกปรกสุดยอดคือเรื่องของกิเลส สะอาดสุดยอดคือธรรม ธรรมดูกิเลสดูยากอะไร ดูครอบโลกธาตุ เห็นหมดทุกแง่ทุกมุม กิเลสเมื่อไม่มีใครรู้มันเห็นมัน เพราะมีแต่คนตาบอดหูหนวกถูกมันจูงจุมกไป ก็หลงไปตามมัน ๆ เลยไม่มีอะไรเลิศเลอ มีแต่สิ่งเหล่านี้ วัตถุต่าง ๆ ความโลภก็มาก มากเพื่อวัตถุ ยศถาบรรดาศักดิ์ดีตื่น ตื่นทุกสิ่งทุกอย่าง หลงตัวลืมนัตว์ตลอดไป มีแต่กิเลสลากถูไปอย่างนั้น นี่ความเลิศของกิเลสที่หลอกพวกเรา เราก็เชื่อมั่นอย่างสนิทใจ

ธรรมมองดูแล้วเหมือนกองขยะ ฟังให้ตีค่านี้นะ เราไม่เคยมาพูดที่ไหนเพราะไม่เคยรู้แต่ก่อน เวลารู้แล้วหากจะเทียบกันก็อย่างนั้น ถึงชยะกับธรรมต่างกันยังไงบ้าง แทนทองคำทั้งแท่งกับถึงชยะต่างกันยังไงบ้าง ถ้าเราจะเทียบว่าธรรมเป็นทองคำทั้งแท่งกับทางด้านวัตถุแล้วมาเทียบกับถึงชยะ ซึ่งเต็มไปด้วยมูตรด้วยคุณ ต่างกันยังไงบ้าง นี่ละธรรมพระพุทธเจ้า ท่านทรงท้อพระทัย นี้ก็ได้นำมาประกาศสอนพี่น้องทั้งหลายแล้วจวนตายแล้วเอาธรรมของจริงมาให้เห็น เห็นไหม ๆ อยากรู้ว่าอย่างนั้นนะ ถ้าหากว่าถอดออกจากหัวใจเป็นวัตถุได้จะฟาดหน้ามันหมดพวกอยู่ศาลานี้ เอาให้หน้าแตกไปเลยเห็นไหม ๆ เราจะว่าอย่างนั้น นี่มันสุดวิสัย จึงประกาศออกมาถอดออกจากหัวใจออกมาเป็นความจริงล้วน ๆ มาแสดงแก่พี่น้องทั้งหลาย

นี่เราช่วยชาติช่วยสุดเหวี่ยงนะคราวนี้ ขอให้เห็นใจ ถ้าศาสนาเอาเมืองไทยเราขึ้นไม่ได้แล้วจะไม่มีหวังนะ เราอย่าหวังสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้ว่าจะมีอำนาจบาตรหลวงยิ่งกว่าศาสนธรรม ยิ่งกว่าธรรมของพระพุทธเจ้า แล้วมายกชาติไทยของเราขึ้นได้เหยียบหัวธรรมพระพุทธเจ้าไป ไม่เคยมี ต้องเอาธรรมขึ้นมาเหยียบความลุ่มความจมนี่

แล้วยกตัวขึ้นให้สว่างาม ด้วยความแน่นหนามั่นคงแห่งชาติไทยของเราเพราะอำนาจแห่งธรรม ให้จำอันนี้ให้ดี

เวลานี้กำลังจะเริ่มแล้วนะ เริ่มกลืน วันนี้ก็จะมีมากขึ้น ๆ วันพรุ่งนี้ท้องนาเต็มไปหมดแหละมีตั้งแต่ประชาชนเต็มไปหมดทั่วประเทศเขตแดน เรียกว่าเมืองไทยของเราที่นั่นแหละ มาอนุโมทนาสมทบทุนสร้างชาติไทยของเรา ซ่อมแซมชาติไทยของเราขึ้นด้วยการบริจาคทาน เนื่องมาจากความรักชาติของเรา และจะแน่นหนามั่นคงขึ้นไปโดยลำดับลำดับ จากบรรดาพี่น้องชาวไทยที่รักชาติทั้งหลาย และพร้อมกันด้วยการเสียสละ วันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ใหญ่หลวงมาก ให้เริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้

ใครมีเท่าไร เอ้า เราอย่าเสียตาย อย่าเสียตายเงินในกระเป๋าเรายิ่งกว่าการเสียตายชาติไทยของเรา ชาติไทยของเรามีคุณค่าขนาดไหน ชาติไทยของเรามีคุณค่าครอบประเทศไทยเรา เงินในกระเป๋าเราเพียงเท่านี้เท่ากำปั้นมันใหญ่โตอะไร เพราะฉะนั้นเอาแบ่งออกมาเพื่อชาติไทยของเรา อันนี้ไว้สำหรับครอบครัวตัวของเรา อันนี้แยกออกไปเพื่อชาติไทยของเราจะได้อยู่แน่นหนามั่นคง จะได้ชุกหัวนอนกันทุกแห่งหนได้สบาย ๆ เมื่อชาติไทยของเรามีความแน่นหนามั่นคง จากการทะนุถนอมและการบำรุงอุปฐกของพวกเราทั้งหลายแล้ว จะเป็นความแน่นหนามั่นคงตลอดไป จำให้ดีนะ วันพรุ่งนี้เอาให้ใหญ่หลวงทีเดียว อย่าให้น้อยหน้านะ

ชาติไทยของเราเขาจ้องมองดูรอบเมืองไทยเรา ประเทศต่าง ๆ เขาจ้องเวลานี้นะ จ้องดูเมืองไทยของเรา จะเป็นเมืองนางงามหรือเป็นเมืองนางขี้ริ้วเราก็ไม่ทราบ ให้ดูวันพรุ่งนี้ เอ้า เริ่มแต่บัดนี้ ต้องให้เป็นนางงามทำนางงามอยู่ในเมืองไทย นักเสียสละยกชาติไทยของเราขึ้นได้ให้เมืองนอกเขาได้มองเห็น เข้าใจไหม เขาจะได้ยินยอสรรเสริญ ถ้าดีใครเขาก็ชมว่าดี ชั่วจะให้เขาชมว่าดีไม่ได้ เราต้องเอาให้เต็มเหนี่ยวของเราทุกคน ๆ มีเท่าไร เอ้า เสียสละ เวลานี้เป็นกาลเวลาอันสมควรอย่างยิ่งแล้วต่อชาติไทยของเราจะทำแบบชู้ย ๆ ไม่ได้นะ ต้องจริงต้องจัง

สำหรับหลวงตานี้ถ้าหากว่าหัวใจขาดสะบั้นลงไปได้ เพราะความเป็นห่วงชาติไทยแล้ว ขาดไปนานแล้วนะ จะไม่มีอะไรเหลือ ยังเหลือแต่โครงกระดูกเท่านั้น เราลากไปหมดด้วยความห่วงใยชาติไทยของเรา จึงได้ประกาศเต็มเหนี่ยวให้พี่น้องทั้งหลายทราบที่เราถอดออกหมด นี่เป็นอันดับสองแห่งการช่วยชาติ อันดับหนึ่งเราช่วยเราดังที่ได้อธิบายให้พี่น้องทั้งหลายฟังแล้ว เรียกว่าเอาชีวิตเข้าแลกเลย เอากิเลสให้พัง กิเลสไม่พังเราต้องพัง อย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นไม่มี ปิดกันจนกระทั่งกิเลสได้พังลงไป ด้วยอำนาจแห่งความเอาจริงเอาจัง

นี่ละความเอาจริงเอาจัง สละเป็นสละตายต่อความดั่งามทั้งหลาย ความดั่งามนั้น ได้สนองขึ้นมาอย่างเป็นที่ภูมิใจ นี่คือความดี ที่ได้เด็ดเดี่ยวเด็ดเพื่อความดี เด็ดเท่าไรยิ่งดี ยิ่งเลิศยิ่งเลอ เด็ดทางความชั่วเด็ดเท่าไรยิ่งเลวยิ่งแหลกยิ่งเหลวฉิบหายป่นปี้ไปหมด เพราะความเลว เข้าใจไหม ความเลวนั้นเป็นสิ่งที่ชั่วช้าลามก เด็ดเท่าไรยิ่งเหมือนเพิ่มเชื้อไฟ ดีเท่าไรเท่ากับเพิ่มน้ำเพิ่มท่าสาตลงไป สิ่งสกปรกโสภณทั้งหลายก็สะอาด สะอ้านไปตาม ๆ กัน

เมืองไทยเราเวลานี้เต็มไปด้วยความสกปรกมากมายทีเดียว คนดีมีมาก แต่คนชั่วนั้นก็เหมือนไม้ขีดไฟก้านเดียวนั้นแหละ นี่ศาลาเราหลังนี้ใหญ่โตขนาดไหน คุณค่าราคาไม่ใช่บ่อย ๆ นะ แต่เอาไม้ขีดไฟก้านเดียวจ่อเข้าไปนี่ทั้งหมดไม่มีเหลือ นี่ละคนชั่วไม่ได้มากมายนะ เท่ากับไม้ขีดไฟก้านหนึ่งสองก้าน ทำศาลาให้แหลกได้ นี่คนชั่วในเมืองไทยของเราเนี่ยเผาประเทศไทยของเรา ซึ่งเทียบกับศาลาทั้งหลังนี้ จะให้พังไปได้นะ ถ้าเราไม่รีบดับมัน กำจัดมันแล้ว ชาติไทยของเราจะยังเหลือแต่เก้าแต่ถ่านนะ

เวลานี้ให้เป็นเวลาที่พร้อมแล้วของเรา พี่น้องชาวไทยทุกคนให้ต่างคนต่างเสียสละ เอาเป็นเอาตายเข้าว่า หลวงตาบัวตายไปแล้วจะยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดไป จะได้หายห่วง สมกับที่ตั้งเจตนาอย่างสุดยอดแล้วที่ช่วยพี่น้องชาวไทย ไม่มีอะไรเหลือในตัวแล้วนะ ให้ตั้งหน้าตั้งตาสงพระเดชพระคุณพระพุทธรเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ที่หลวงตาบัวได้ทูลอาราธนาท่านมาประกาศชะล้าง เป็นน้ำดับไฟ น้ำที่สะอาดดับไฟคือความจนความสกปรกโสภณทั้งหลายให้สะอาดสะอ้าน ยกชาติไทยขึ้นเป็นชาติเมืองทองคำ เข้าใจหรือ ให้จำเอานะ

วันพรุ่งนี้อะอ่อนอ่อนนะ ตั้งแต่บัดนี้ต่อไป เอาหมดเป็นหมดว้างั้นเลย ตัดสินใจลงซิ เราตัดสินใจลงเพื่อชาติเสียหายอะไร ตัดสินใจให้กิเลสไม่ตัดมันก็เอาอยู่ตลอดเวลา มันขาดสะบั้นลงไปเพราะความเห็นแก่กิเลสนั้นแหละ ฉิบหายวายปวง มีแต่ว่าจะได้จะมั่งจะมี จนจะตาย ดิดหนี่ดิดสินเขาพะรุงพะรังจนหายใจไม่ออก ยังว่าจะได้ ยังว่าจะร่ำจะรวย กิเลสหลอกไปตลอดเห็นไหม เพราะฉะนั้นเราถึงตัดสิ่งเหล่านั้นออกไป เวลานี้เราจะเสียสละเพื่อสมบัติเงินทองนี้จะเข้าหนุนชาติไทยของเรา หัวใจของเราจะเต็มไปด้วยความเสียสละ คือบุญคือกุศล หนุนทั้งจิตใจเรา หนุนทั้งชาติไทยของเรา จะมีความเจริญรุ่งเรืองประจักษ์ตาของชาติไทยเราทั้งชาติ และประจักษ์ตาของคนเมืองนอกเขา จะได้ชมเชยสรรเสริญชาติไทยของเรา เอาให้จริงให้จังพี่น้องทั้งหลายทุกคน

เวลานี้ก็ประกาศบ้าง ๆ อยู่แล้ว ธนาकारต่าง ๆ เราเปิดไว้หมด ไม่ว่าจะกรุงเทพ กสิกรไทย ทั้งกรุงเทพ ทั้งต่างจังหวัด โอนได้ทั่วพระราชอาณาจักรเข้ามาสู่คลังหลวงของเราด้วยงานโครงการช่วยชาติ ต่อเข้ามาถึงงานกฐิน ก็เพื่อช่วยชาติไทยของเรา นี่เรา

ได้เปิดหมดแล้ว ท่านผู้ใดจะโอนเข้ามาทางไหนโอนได้เลย ๆ เงินเหล่านี้จะเข้ามาสู่คลังหลวงไม่ไปอื่น หลวงตาบัวเป็นผู้รับผิดชอบในเงินทุกบาททุกสตางค์ จะรัวไหลไปไหนไม่ได้เด็ดขาด เพราะอำนาจแห่งเมตตาธรรมครอบไว้หมด ไม่มีคำที่ว่ามัวหมอง คำว่ามัวหมองไม่มี เราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทุกอย่างตลอดมานะ ให้ต่างคนต่างโอน เงินอยู่ที่ไหนโอนเข้ามา ๆ ในเวลานี้ เมื่อมันสุดวิสัยในระยะนี้โอนไม่ได้ โอนวันหลังก็ได้เป็นไรไป เดินหน้าไม่ได้ เดินกลาง เดินกลางไม่ได้ เดินตามหลังเป็นไรไป ขาเรามี เอาละพูดเพียงเท่านี้แหละ

(อ.มัญจาคีรี ถวายทองคำ ๕๐ สตางค์) เออ เอามา ไปนี้ก็กลับไปมัญจาคีรีไปต่อว่ามัญจาคีรี ได้ยินไหมละ เจ้านะกลับไปเมืองมัญจาคีรีไปต่อว่ามัญจาคีรี เจ้าให้ทองคำช้อยไป ๕๐ สตางค์ ถูกหลวงตาเอา ให้มาทวงอีก ๕๐ สตางค์ให้ได้ ๑ บาทเน้อ คนขาดบาทขาดตาเต็ง ไม่ได้เต็มบาทเต็มเต็ง เมืองมัญจาคีรีเมือง ๕๐ สตางค์ไม่เหมาะ ต้องให้เป็นเมืองเต็มบาทชิวไป ๆ บอกกันเอามา ได้ ๒ บาทยิ่งดี

เรามันเป็นกุศล ๒ ชั้นนะ ชั้นหนึ่งชาติไทยของเราขึ้นสว่างาม ชั้นที่สองหัวใจของเราอ้อมเอิบไปด้วยศีลด้วยธรรม ด้วยบุญด้วยกุศล ขึ้นด้วยกันไม่ขาดทุน การบริจาคคราวนี้ไม่มีคำว่าขาดทุน มีแต่ได้กำไรโดยถ่ายเดียวเท่านั้น

(ลูกศิษย์จากปราจีนบุรีรวบรวมทองคำมาถวาย ๓๑ บาท ๙๖ สตางค์) เอ้าอนุโมทนาทั่วหน้ากัน นี่ละหนุนเข้าอย่างนี้ ฝนตกทีละหยดละหยาด ๆ จะหนุน ทำท้องฟ้ามหาสมุทรให้เต็มได้ด้วยการตกไม่หยุดไม่ถอย เราจะไปคอยเอาลูกเห็บลูกหนึ่งตุ้มลงมาแล้วเต็มเมืองไทย เราอย่าไปคอยนะเดี๋ยวหัวเราแตก เอาทีละหยดละหยาดหัวไม่แตก ชุ่มเย็น แต่ลูกเห็บแต่ละลูกนี้คอยมัน ครั้นมันลงมาแล้วหัวแตก เลยแทนที่จะได้ประโยชน์กลับไม่ได้ หัวคนแตก ใช้ไม่ได้เลย เอาทีละหยดละหยาดนี้เอามา

เราเดือนมาได้สองสามวันแล้วนะ เดือนบอกรถให้เตรียมติดเครื่อง ชัยขัยย ต้นฟุ่มทองคำ ดอลลาร์ เงินสด จะเข้าท้องนาเต็มไปหมด รถคันไหนยังแก้ง่างประกาศแล้วยังไม่รู้เรื่องรูราให้เขี่ยลงคลองเลย เอาต้นทองคำเราขึ้นแทนเข้าใจใหม่ประกาศแล้วสองสามวัน บอกรถให้เคลื่อนที่ ตั้งแต่บัดนี้ต่อไปต้นทองคำ ดอลลาร์ จะมาเราบอก ในท้องนาเต็มไปหมด

(มีผู้ถวายทองคำ ดอลลาร์จำนวนหนึ่ง พร้อมกับเงินสด ๙๙๙ บาท) เอ้าอนุโมทนาระ มันยังมีปัญหาอยู่ที่ว่า ๙๙๙ บาทนี่นะ ถ้าสมมุติว่ามีคนเอาเงินมาให้ คนนี้เอาเงินมา ๙๙๙ บาท คนนี้เอามาพันบาทจะคว่ำทางไหนก่อน คว่ำใส่หนึ่งพันเลยเข้าใจไหม ดีไม่มีดีไม่มีใครเหลืออยู่ มาคว่ำด้วยกันหมดเลยทั้งใคร เอาละพอใจ

สรุปทองคำ ดอลลาร์ วันที่ ๑๙ ต.ค. ๔๓ ทองคำได้ ๑ บาท ๑ สตางค์ ดอลลาร์ ได้ ๑๐ ดอลลาร์ อันนี้หมายถึงทั่ว ๆ ไปที่เขาบริจาค รวมทองคำทั้งหมดได้ ๒,๑๒๕ กิโลกรัม ยังขาดทองคำอยู่ ๑,๘๗๕ กิโลกรัมจะครบจำนวน ๔ พันกิโล

รวมทองคำ ดอลลาร์ กฐินที่ได้รับบริจาคแล้วถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ทองคำได้ ๓๗ กิโล ๓๗ บาท ๖๔ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๓,๑๗๙ ดอลลาร์ นี่หมายถึงพวกเข้าช่ง กฐิน

(หมอ...ถวาย ๑ บาทขอให้ภาวนาดี ๆ) ก็นั่นละให้ภาวนาดี ๆ เราจ้อต่อ ภาวนาต่างหาก เราไม่ค่อยได้จ้อต่อทองนะ เข้าใจไหม ให้ภาวนาดี ๆ ไม่ได้ให้เราสัก บาทเราก็อพอใจ ถ้าภาวนาไม่ดีแล้วให้เท่านี้ไม่พอใจ ให้ไปเอามาอีก เรายังจะไม่พอใจ อีก เข้าใจไหม เราต้องเอาอย่างนั้นซี ไป...ภาวนาดี ๆ

พวกดอลลาร์เราเวลานี้มันได้ตั้งล้านกว่าแล้ว ที่ไปรอมันเข้าไม่ได้ มันจึงนำโมโห ละซีเรา ให้คนทั้งประเทศเสียการเสียงานเสียเวลาลำเวลา จากเปรตจากผีกิดขวางบ้าน เมือง เห็นได้ชัดว่ามหาโจรมหาภัย เพราะฉะนั้นเราถึงประกาศออกเรื่อย เพราะไม่เคย เห็นในชาติไทยของเรา ที่จะเป็นวงศุูนย์กลางแห่งชาติไทยมาเป็นมหาภัยต่อชาติไม่เคย มี เมื่อมาเจอกับธรรมที่สะอาดสุดยอดกับความสกปรกสุดขีดแล้วก็ชัดกันละซี เข้าใจ ไหมละ เราเกิดมาเราไม่เคยเห็น จนดูไม่ได้นะ โธ ในสายตาของธรรมดูความสกปรก มันดูไม่ได้ เพราะฉะนั้นจึงได้ประกาศออกมาให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั้งดีทั้งชั่วอย่าง ถึงใจด้วยกัน

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ทันทต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร ทาง internet www.luangta.com หรือ www.geocities.com/bantadd